

“เจ็ทส์ ฟิตเนส 24 ชั่วโมง” ชวนคนรักการออกกำลังกายมาฟิตให้สุดเหวี่ยง ในงาน “Jetts Neon Party at One Nimman”



“เจ็ทส์ ฟิตเนส 24 ชั่วโมง” ชวนคนรักการออกกำลังกายมาฟิตให้สุดเหวี่ยง ในงาน “Jetts Neon Party at One Nimman” เรียกน้ำย่อย ก่อนเปิดตัวสาขาแรกในเชียงใหม่

เจ็ทส์ ฟิตเนส 24 ชั่วโมง ฟิตเนสที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทย จัดงานปาร์ตี้สุดคูล “Jetts Neon Party at One Nimman” เชิญชวนผู้ที่รักการออกกำลังกายทั่วเชียงใหม่มาสัมผัสบรรยากาศความมันส์ระดับอะดรีนาลีนพุ่งพล่าน กับคลาสออกกำลังกายพิเศษและกิจกรรมสนุก ๆ มากมาย ณ วัน นิมมาน (One Nimman) คอมมูนิตี้มอลล์ที่ฮิปที่สุดของเชียงใหม่ ในงานปาร์ตี้เรืองแสงที่จัดขึ้นในวันที่ 24 มกราคมนี้ เจ็ทส์ได้ยกขบวนคลาสออกกำลังกายยอดนิยม ได้แก่ บอดี้คอมแบท (Body Combat) และ ซุมบ้า (Zumba) มาไว้ที่ One Nimman เพื่อให้ชาวเชียงใหม่ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ในการออกกำลังกายไปพร้อม ๆ กัน นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสดีที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนด้วยการชมโชว์เซตม้งการสุดอลังการจาก One Nimman เดิมพลังด้วยเพลงฮิตสุดดีดจากดีเจของ Warm Up และปิดท้ายค่ำคืนด้วยการแสดงสุดพิเศษแบบจัดเต็มจาก “ชิน-ชินวุฒ อินทรคูสิน”

เดน แคนท์เวล ผู้จัดการประจำประเทศไทยของเจ็ทส์ ฟิตเนส 24 ชั่วโมง กล่าวว่า “เจ็ทส์จัดงานปาร์ตี้ ‘Jetts Neon Party at One Nimman’ ขึ้นมาเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องก่อนเปิดตัว ‘Jetts One Nimman’ ซึ่งจะเป็นฟิตเนสสาขาแรกของเราในเชียงใหม่ โดยเนรมิตงานขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘When Entertainment Meets Exercise’ ที่จะมอบ

ประสบการณ์การออกกำลังกายที่ไม่เหมือนใคร ให้คุณได้ท้าทายขีดจำกัดของตัวเองด้วยคลาส Body Combat สุด
เอ็กซ์คลูซีฟที่จะช่วยเผาผลาญพลังงานตลอดหนึ่งชั่วโมงเต็ม ต่อด้วยการสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายด้วยการ
โยกย้ายไปตามจังหวะเสียงเพลงกับคลาส Zumba”

“นอกจากคลาสออกกำลังกายกลางแจ้งมันส์ ๆ แล้ว เรายังเตรียมโชว์พิเศษมากมายที่น่าตื่นตาตื่นใจไม่แพ้กัน มาให้
ทุกคนในงาน ไม่ว่าจะเป็นการแสดงมังกรเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนและบทเพลงสนุก ๆ จากดีเจของ Warm
Up ในช่วงหัวค่ำ ตลอดจนปิดท้ายค่ำคืนด้วย ‘ซิน-ซินวุฒ’ ศิลปินหนุ่มผู้มากความสามารถทั้งการร้องและการเต้นที่
จะมามอบการแสดงสุดประทับใจให้กับทุก ๆ คน” เดนเผยเร็ว ๆ นี้ เจ็ทส์ ฟิตเนส 24 ชั่วโมง จะเปิดตัวสาขาใหม่ใน
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสานต่อความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้คนไทยทั่วประเทศได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างสะดวก
“ในทุกช่วงเวลาที่ต้องการ” โดยเจ็ทส์สาขาใหม่นี้ถือเป็นการขยายตัวของเจ็ทส์เข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้ง
แรก ตั้งอยู่ที่ One Nimman ซึ่งเป็นสถานที่แฮงค์เอาท์สุดชิคใจกลางย่านที่ทันสมัยที่สุดของเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่นิยม
ทั้งในกลุ่มคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว

“การเปิดตัว เจ็ทส์ ฟิตเนส 24 ชั่วโมง ที่เชียงใหม่ เป็นการต่อยอดความมุ่งมั่นของเจ็ทส์ที่จะมอบโซลูชันการออก
กำลังกายซึ่งเหมาะกับไลฟ์สไตล์ให้ทั่วถึงคนจำนวนมากขึ้น ด้วยการเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงในทำเลที่เดิน
ทางสะดวก เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่น่าสนใจมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมและธรรมชาติ อีกทั้งยังโดดเด่นด้วยความมีชีวิตชีวาและความทันสมัยในแบบฉบับของเมืองใหญ่ เช่น
เดียวกับเมืองอื่น ๆ ที่มีประชากรจำนวนมากทั่วโลก คนเชียงใหม่เองก็ถือว่าหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น และมี
ไลฟ์สไตล์ในการเข้าฟิตเนสกันเป็นประจำ ที่สำคัญคือเชียงใหม่เป็นเมืองที่ไม่มีวันหลับไหล เนื่องจากมีนักท่องเที่ยว
เข้ามาเป็นจำนวนมาก รวมถึงมีผู้ที่ทำงานเป็นกะและธุรกิจที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง
เราเชื่อว่าประสบการณ์การออกกำลังกายของเจ็ทส์ ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่หลากหลายและคลาสต่าง
ๆ มากมาย จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของเชียงใหม่ในฐานะจังหวัดที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ สังคม และการท่อง
เที่ยว และขณะเดียวกันก็เป็นต่อยอดความแข็งแกร่งของเจ็ทส์ในฐานะเครือข่ายฟิตเนสชั้นนำในประเทศไทยอีกด้วย
” เดนกล่าวสรุปร่วมออกกำลังกายสุดมันส์ไปด้วยกันในงาน “Jetts Neon Party at One Nimman” ได้ฟรี ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย โดยลงทะเบียนผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจของ One Nimman หรือ Jetts 24 Hour Fitness Thailand ผู้ที่
ลงทะเบียน 300 คนแรกจะได้รับชุดของขวัญพิเศษจากเจ็ทส์ พร้อมลุ้นเป็นผู้โชคดีจากการจับรางวัลภายในงาน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจของเจ็ทส์ ฟิตเนส 24 ชั่วโมง JettsThailand